
Fundur foreldraráð 
28.nóvember 2023 - 1.fundur 

 

Mætt: Ísak Hilmarsson, Dana Rún Heimisdóttir, Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir og Bryndís 

Baldvinsdóttir leikskólastjóri 

 

• Starfsáætlun var kláruð og skilað inn á fund leikskólanefndar í nóvember, umsögn 

foreldraráðs um starfsáætlun rædd og verður skilað inn á fundinn í desember 

• Umræða um breytingar sem voru gerðar 1.september á vistun, gjaldskrá og fleiru ( 

Kópavogsleiðin). Bryndís upplýsti um fund sem áætlaður er með foreldraráðum í Kópavogi og 

könnun sem verður gerð meðal foreldra og starfsmanna um þær breytingar. 

• Rætt var um mönnun, allar stöður mannaðar og gengið vel í vetur, töluverðar breytingar sem 

leikskólinn finnur á álagi seinni partinn með tilkomu gjaldfrjálsra 6 tíma og eins meiri gæði hjá 

þeim börnum sem eru ekki í styttri vistun. 

• Bakvarðarsveit Kópavogs kynnt og rædd 

• Matsteymi – aðkoma foreldra, verður betur rætt á næsta fundi. 

 

 

 

 

Fundargerð ritaði: Bryndís Baldvinsdóttir 

 

 


